



St Leonard's College
An education for life.

โปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ภาษาและ การมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม (PLACE)

โปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ภาษาและการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม (Program for Language Acquisition and Cultural Engagement เรียกชื่อย่อว่า PLACE) ให้การสนับสนุนแก่นักเรียนที่มีภูมิหลังไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการปรับตัวจากการใช้ชีวิตและการเรียนรู้ในประเทศบ้านเกิดของตนสู่การย้ายไปเรียนในชั้นเรียนปกติที่วิทยาลัยเซนต์ลีโอนาร์ดและการใช้ชีวิตในประเทศออสเตรเลีย

การปฐมนิเทศนักเรียน

ขั้นตอนการปฐมนิเทศนักเรียนนานาชาติจะเริ่มต้นหลังจากที่นักเรียนยื่นหนังสือตอบรับ จะมีการเริ่มการติดต่อระหว่างนักเรียน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ด้านการอภิบาลเพื่ออำนวยความสะดวกให้การปรับตัวเข้ากับชีวิตในรั้ววิทยาลัย การใช้ชีวิต และการเรียนรู้ในออสเตรเลียเป็นไปอย่างราบรื่น

ชั้นเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาเสริม (English as an Additional Language - EAL) และการสนับสนุน การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

โปรแกรม EAL จัดสอนเป็นส่วนหนึ่งของ PLACE ภายในตารางการเรียนการสอนปกติของวิทยาลัย ในระหว่างที่อยู่ในโปรแกรมนี้ นักเรียนจะได้รับการช่วยเหลือในการเลือกวิชา ได้เข้าร่วมการประชุมนักเรียน เป็นสมาชิกของกลุ่มพี่เลี้ยง และมีส่วนร่วมในโปรแกรมร่วมหลักสูตรที่หลากหลายของวิทยาลัย นักเรียนนานาชาติจะยังคงได้รับการสนับสนุนจากคณาจารย์ต่อไปจนสำเร็จการศึกษา หลังจากนั้นนักเรียนจะเปลี่ยนสถานภาพเป็นศิษย์เก่า (Old Collegian) ของวิทยาลัยโดยอัตโนมัติ

นักเรียนจะต้องยื่นผลการสอบ [AEAS test](#) พร้อม ใบสมัคร ผลการสอบนี้จะช่วยกำหนดว่านักเรียนจำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษในฐานะภาษาเสริมของทางวิทยาลัยหรือไม่ และทักษะหลักทักษะใดบ้างที่อาจจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ ซึ่งได้แก่ การอ่าน การเขียน การฟัง การพูด และคำศัพท์

โปรแกรมพี่เลี้ยง

นักเรียนทุกคนจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มพี่เลี้ยง (mentor group) ซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนที่มีการติดต่อเป็นประจำกับอาจารย์ อภิบาล (พี่เลี้ยงของกลุ่ม) ซึ่งจะให้ความสนใจแก่นักเรียนแต่ละคนเป็นรายบุคคลตามความสนใจ ความสามารถและศักยภาพในการเติบโตส่วนบุคคล พี่เลี้ยงจะทำงานใกล้ชิดกับนักเรียนของตนทุกวันและปลูกฝังความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน-ผู้ปกครอง-นักเรียนซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งให้กับนักเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในฐานะผู้เรียนรู้ที่รู้จักปรับตัวและพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ

วิทยาลัยมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการค้นพบ 'อุปนิสัยทางปัญญา' ของนักเรียน เราตระหนักดีถึงความจริงจังของความรับผิดชอบต่อเรามีในการทบทวนอย่างสม่ำเสมอว่าช่วงเวลาที่อยู่ที่วิทยาลัยได้หล่อหลอมให้นักเรียนของเรากลายเป็นใครในฐานะนักคิดและผู้เรียนรู้ วิทยาลัยเซนต์ลีโอนาร์ดเป็นผู้นำแถวหน้าในด้านการวิจัยและวิธีการศึกษาล่าสุดที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อสอนให้นักเรียนรู้จักคิดอย่างมีประสิทธิภาพ



St. Leonard's College
An education for life.

โปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ภาษาและ การมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม (PLACE)

ที่พัก

วิทยาลัยเซนต์ลีโอนาร์ได้รับผิดชอบด้านสวัสดิการและที่พักของนักเรียนทุกคนที่เข้าเรียนที่วิทยาลัยและถือวีซ่านักเรียน ทางวิทยาลัยกำหนดให้นักเรียนนานาชาติทุกคนพักกับครอบครัวของตนหรือกับญาติสนิทผู้ที่จะต้องมีอายุ 25 ปีขึ้นไปและได้รับการอนุมัติว่าเหมาะสมจากกระทรวงกิจการภายในซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการอนุมัติวีซ่าของนักเรียน

คณะกรรมการนักเรียนนานาชาติ

คณะกรรมการนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักเรียนนานาชาติที่ใหม่ให้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วม คณะกรรมการนักเรียนนานาชาติให้การสนับสนุนนักเรียนนานาชาติในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างและเป็นมิตรที่ซึ่งนักเรียนสามารถแสดงออกถึงมรดกทางวัฒนธรรมของตนได้อย่างภาคภูมิใจโดยการส่งเสริมการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนจากภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย

นักเรียนนานาชาติที่ลงทะเบียนเรียนที่วิทยาลัยจะไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับโปรแกรม PLACE

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูเอกสาร [ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายนักเรียนนานาชาติ](#) ของเรา

การสนับสนุนสำหรับพ่อแม่และผู้ปกครองผู้เยาว์

ชมรมการสนทนาภาษาอังกฤษ

ชมรมการสนทนาภาษาอังกฤษ (English Language Conversation Club) พบกันสัปดาห์เว้นสัปดาห์ในช่วงเปิดเทอม พ่อแม่ผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนปัจจุบันสามารถเข้าร่วมได้ การพบปะกันนี้จะช่วยให้ผู้ปกครองมีโอกาสได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการมีส่วนร่วมในสังคมออสเตรเลียและเข้าสังคมกับผู้ปกครองคนอื่น ๆ

เราสนับสนุนให้ผู้ปกครองได้ฝึกภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาในขณะเดียวกันก็มีการแนะนำให้รู้จักกับองค์กรประกอบต่าง ๆ ทางสังคม วัฒนธรรม และประเพณีของออสเตรเลียในสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูล หัวข้อการสนทนา รวมไปถึงการทักทาย ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา การจับจ่าย สุขภาพ การนัด การกรอกเอกสาร การขนส่ง อาหาร การเขียนอีเมล และหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

กลุ่มเพื่อนนานาชาติ

กลุ่มเพื่อนนานาชาติ (International Friends Group) ให้การสนับสนุนแก่ผู้ปกครองที่ย้ายเข้ามาในเขตท้องที่จากต่างประเทศและต่างรัฐ ตลอดจนชาวออสเตรเลียที่ย้ายกลับมาหลังจากใช้ชีวิตต่างประเทศ

มีเพจเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อให้ครอบครัวได้ติดต่อกันและมีกิจกรรมทางสังคมมากมายตลอดปี